

## Xây dựng các sản phẩm tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 27-12, đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; năm đất nước, thành phố có nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Vì vậy, nhiệm vụ công tác tuyên giáo thành phố năm 2025 là hết sức quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ngành Tuyên giáo thành phố tập trung tuyên truyền toàn diện về các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển thành phố thời gian đến; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các sản phẩm thông tin, tuyên truyền có chất lượng cao phục vụ trước, trong và sau đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh (giữa) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T.PHƯƠNG

nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Nguyễn Đình Vinh đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy theo dõi, đôn đốc hoàn thành tập sách "Biên niên sự kiện Lịch sử Đà Nẵng (từ khởi thủy đến năm 2025),

XEM TIẾP TRANG 2

## Dành nguồn lực phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 27-12, Sở Du lịch tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển du lịch thành phố năm 2025. Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đến dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cho biết, năm 2024, vượt qua nhiều khó khăn, ngành du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Năm 2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngành du lịch nỗ lực cao nhất để tiếp tục phát triển du lịch bền vững và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của điểm đến, đạt những mục tiêu đã đặt ra. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại đề án Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, triển khai quy hoạch, định hướng phát triển trọng tâm



Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 5, bên phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 3, bên trái) tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp đồng hành với hoạt động du lịch của thành phố. Ảnh: NGỌC HẠ

của ngành theo lộ trình; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả 3 khâu đột phá thúc đẩy phát triển du lịch; bảo đảm môi trường du lịch, triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa

du lịch Đà Nẵng; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; triển khai, mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế về du lịch, phát huy vai trò của XEM TIẾP TRANG 2

## Khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội

Ngày 27-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần 8, khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026, tổng kết hoạt động hội và phong trào phụ nữ năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 2, bên trái) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: THU HÀ

Năm 2024 các cấp hội nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nổi bật như nâng cao chất lượng chi hội, tập trung phát triển hội viên; duy trì, nhân rộng các mô hình tập hợp, thu hút hội viên; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; tiếp tục nỗ lực hành động vì thành phố Đà Nẵng - an toàn không bạo lực với phụ nữ và trẻ em;

XEM TIẾP TRANG 2

## Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao động thành phố triển khai với nhiều cách làm đa dạng, phù hợp tình hình thực tiễn, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

TRANG 5

# Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

Năm 2024 sắp qua, dù còn nhiều khó khăn, song các cấp công đoàn thành phố luôn chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền chuyên môn cùng cấp, người sử dụng lao động để lên kế hoạch chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với quyết tâm để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.

TRANG 5



Chuyến xe công đoàn đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Giáp Thìn 2024 an toàn, vui vẻ. Ảnh: TRÀ VĂN

Ảnh: TRÀ VĂN

## Liên kết đưa sinh viên trường nghề thực tập, làm việc ở nước ngoài

Một trong những xu hướng đào tạo đang được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố quan tâm là liên kết, hợp tác đưa sinh viên đi thực tập, làm việc ở nước ngoài. Qua đó giúp sinh viên nâng cao kỹ năng, trình độ, mở ra cơ hội làm việc tại các nước.

TRANG 3

Sinh viên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm ký cam kết 3 bên giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học về tham gia chương trình Internship năm 2024. Ảnh: LAM PHƯƠNG



## Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào chung kết

Đội tuyển Việt Nam thắng Singapore 2-0 trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik để bề toan tính cho trận bán kết lượt về diễn ra lúc 20 giờ ngày 29-12 trên sân Việt Trì (Phủ Thọ) khi cánh cửa vào chung kết đang rộng mở.

TRANG 6



## TRONG SỐ NÀY

Nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật từ học đường

TRANG 3

Trí tuệ nhân tạo (AI) tác động niềm tin mua sắm trực tuyến

TRANG 6

# Xây dựng các sản phẩm tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(TIẾP THEO TRANG 1)

bảo đảm chất lượng để ra. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của thành phố; tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ và tuyên truyền hiệu quả hệ thống lý luận về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đến cán bộ, trên cơ sở 7 định hướng chiến lược theo các phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy sẽ thực hiện việc sắp xếp. Vì vậy, lãnh đạo ban cán năm bắt tâm tư, nguyện vọng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan để báo cáo Thường trực Thành ủy.

Năm 2024, ngành Tuyên giáo thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy theo hướng nghiêm túc, kịp thời. Trong đó, có những hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến được tổ chức đến gần 70 điểm cầu kết nối từ thành phố đến cơ sở với hơn 5.000 đại biểu tham dự.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về Chuyên đề năm 2024 của Chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề "Học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ" gắn với Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay". Đồng thời, tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thu hút gần 90.000 lượt dự thi trắc nghiệm, hơn 9.500 bài viết tự luận, tác phẩm phim ngắn và video clip.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã dẫn nguồn, chia sẻ, lan tỏa được hơn 2.200 tin, bài, thông tin tích cực đăng tải trên trang facebook "Đà Nẵng Tươi Đẹp". Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì hoạt động các trang Fanpage của Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị; cập nhật, đăng tải khoảng hơn 27.000 tin, bài viết, hình ảnh, video.

Công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống tiếp tục được quan tâm

chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí có nhiều chuyển biến tích cực, có trọng tâm, trọng điểm.

Dịp này, có 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 6 tập thể và 6 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy vì có thành tích xuất sắc tham gia hội nghị điển tập N-2024.

Đồng thời, có 5 tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024; 5 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2024. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024; 5 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên một số lĩnh vực trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2024.

THANH PHƯƠNG

# Khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội

(TIẾP THEO TRANG 1)

kết nối, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua và hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ; lan tỏa giá trị nhân văn từ chương trình "Mẹ đỡ đầu"; tăng cường

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội... Các cấp hội huy động nhiều nguồn lực, vận động cứu trợ, tặng quà và hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) với tổng trị giá hơn 62 tỷ đồng; vận động xây dựng

hơn 2.600 mái ấm tình thương; chương trình "Mẹ đỡ đầu" đến nay đỡ đầu hơn 31.000 trẻ mồ côi với tổng số tiền, trị giá hơn 170 tỷ đồng... Dịp này, có 19 tập thể được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen.

THU HÀ

# Chính trị

# Sắp xếp, tinh gọn biên chế để tạo đà phát triển

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các cơ quan, ban, ngành của thành phố thực hiện tinh giản biên chế, giảm số lượng các đơn vị đầu mối và giảm số lượng cấp phó bảo đảm yêu cầu.



Việc sắp xếp bộ máy giúp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. TRONG ẢNH: Hoạt động tại bộ phận "Một cửa", Trung tâm Hành chính thành phố.

Ảnh: HOÀNG NHUNG

quan Ủy ban MTTQ đang sử dụng bảo đảm trong tổng số biên chế Ban Thường vụ Thành ủy giao là 19/20 biên chế và 5 hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Dự kiến đến năm 2026, số biên chế được giao là 19 người. Việc thực hiện tinh giản biên chế đã gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phân loại, đánh giá, rà soát và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, khắc phục tình trạng hành chính hóa, công chức hóa trong hoạt động.

Bà Tăng Hoàng Hôn Thẩm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chia sẻ: "Việc thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan Ủy ban MTTQ bảo đảm đúng nguyên tắc và trình tự; việc bố trí sắp

xếp đội ngũ cán bộ, công chức dựa trên sự lựa chọn những người có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, trên cơ sở đó phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và sở trường công tác của mỗi cán bộ, công chức, mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao".

Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, thành phố Đà Nẵng triển khai sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập và sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố quản lý. Kết quả giảm được 45 đầu mối (trong đó giảm 6 chỉ chức, 22 phòng thuộc cơ quan chuyên môn và 17 phòng thuộc chỉ chức). Năm 2019, thành phố chủ động sắp xếp, giảm 7 phòng chuyên môn thuộc các sở.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên

# Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải gỡ được "thẻ vàng" IUU

Chiều 27-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2024. Trong những thành tích của ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai là thành tích nổi bật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công tác tham mưu và tổ chức thực hiện, điều phối hỗ trợ trong bối cảnh thiên tai khủng khiếp đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của lãnh đạo ngành. Ngành cũng nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân; ổn định sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đạt kỷ lục mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2025 là năm tăng tốc và bứt phá. Nếu không tăng tốc và bứt phá, ngành nông nghiệp sẽ thụt lùi. Năm 2025, ngành nông nghiệp cần đạt tốc

độ tăng trưởng cao hơn, từ 3,5-4%; xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 42,02%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt quy hoạch, xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; tháo gỡ những nút thắt về thể chế, cơ chế chính sách để phát triển ngành nông nghiệp nhanh và bền vững. Ngành cần đẩy mạnh hơn nữa về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để phục vụ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải gỡ được "thẻ vàng" IUU.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2024 giá trị sản xuất (GO) toàn ngành đạt mức tăng trưởng ước đạt 3,3%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78,7%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn đạt 58%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mức cao kỷ lục 62,5 tỷ USD, tăng 18,7% so với năm 2023;

xuất siêu tiếp tục đạt mức kỷ lục mới 17,9 tỷ USD, tăng 46,8%. Trong đó, xuất khẩu nông sản chính 32,8 tỷ USD, tăng 22,4%; chăn nuôi 533,6 triệu USD, tăng 6,5%; lâm sản chính 17,28 tỷ USD, tăng 19,4%; thủy sản 10,07 tỷ USD, tăng 12,2%. Có 7 hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD...

Năm 2025, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 3,3-3,4%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 64 - 65 tỷ USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 80%; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 42,02%. Để đạt được những mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp kiến tạo không gian phát triển và các động lực tăng trưởng mới của ngành. Ngành tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Phát triển mạnh thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản cả trong nước và xuất khẩu. Ngành xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng từng loại nông sản, gắn với phát triển hạ tầng logistics nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo chuỗi cung ứng thị trường trong nước...

TRẦN TRÚC

# Dành nguồn lực phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

(TIẾP THEO TRANG 1)

hiệp hội du lịch, các hội thành viên trong liên kết kết nối chuỗi cung ứng, kết nối hợp tác quốc tế, trao đổi nguồn khách, trong đó tiếp tục chức Ngày hội du lịch Đà Nẵng 2025; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện quản lý và phát triển du lịch địa phương, triển khai các đề án về phát triển du lịch trên địa bàn quận, huyện. Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và các hội thành viên, Quý Xúc tiến phát triển du lịch Đà Nẵng, cộng đồng doanh nghiệp du lịch, người dân đồng hành thành phố trong phát triển du lịch, ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch, hướng đến mỗi người dân là một "hướng dẫn viên du lịch", góp phần tạo nên hình ảnh Đà Nẵng

xanh - sạch - đẹp và mến khách trong lòng du khách.

Theo Sở Du lịch, năm 2025, thành phố đặt mục tiêu đạt 11,9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 10% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,8 triệu lượt, khách nội địa ước đạt hơn 7,1 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lưu hành năm 2025 phấn đấu đạt hơn 36.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2024. Ngành du lịch đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch; khôi phục và phát triển mới các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng; tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội; đưa nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ vào hoạt động; tiếp tục đưa thương hiệu du lịch

Đà Nẵng khẳng định trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế...

Tại hội nghị, đại diện Công ty CP Tập đoàn Mặt trời (Sungroup) cũng chia sẻ những thông tin ban đầu về Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dự kiến diễn ra từ ngày 31-5 đến 12-7 có sự tham gia của 10 đội thi với 6 đêm bắn. Đây là sự kiện điểm nhấn đánh dấu 50 năm xây dựng và phát triển thành phố. Dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân thuộc Sở Du lịch và 7 doanh nghiệp được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; nhiều tập thể nhận giấy khen của Giám đốc Sở Du lịch vì có đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch của thành phố trong năm 2024.

NGỌC HÀ

# Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trạm radar 545, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân đóng quân trên đỉnh cao nhất của bán đảo Sơn Trà, ở độ cao 696m so với mực nước biển. Vào những hôm trời nhiều nắng, từ đây có thể quan sát được sự nhộn nhịp của thành phố. Nhưng mùa hè chỉ hiện diện chừng 3 tháng trong năm, thời gian còn lại trạm luôn bị sương mù bao phủ.



Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trên Trạm radar 545. Ảnh: HIỂN LƯƠNG

Chúng tôi lên Trạm radar 545 trong biển mây mù, vừa đi vừa đi đường. Đại úy chuyên nghiệp Hoàng Văn Bảo có gần 20 năm lái xe ở các trạm radar cho biết, trạm Sơn Trà có địa hình khó khăn, phức tạp nhất. Sương mù dày đến mức cách một mét cũng không thấy gì. Xe phải bám theo vạch vàng kẻ giữa đường mà đi. Thiếu tá Hoàng Văn Tường, Trạm trưởng Trạm radar 545, được phân về trạm vừa đúng 10 năm, cho biết mỗi năm có khoảng 3 tháng cán bộ, chiến sĩ được lệnh tăng cường liên tục với thời gian 12-16 tiếng một ngày. "Những năm gần đây đơn vị được trang bị máy móc hiện đại, sử dụng công nghệ sản xuất trong nước nên việc bảo quản, bảo dưỡng cũng dễ dàng hơn", Thiếu tá Hoàng Văn Tường cho biết.

Mỗi ca trực của cán bộ, chiến sĩ gồm 6 người, kéo dài từ thứ Sáu tuần này đến thứ Sáu tuần sau. Nhiệm vụ chính là tổ chức quan sát, quản lý vùng mặt biển và không phận thấp trên không trong phạm vi của trạm. Radar giống như là tai mắt, là thông tin và là nguồn dữ liệu

quan trọng để các lực lượng khác có phương án bảo vệ từ sớm, từ xa, do đó công việc của các trạm radar rất quan trọng, nhất là trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan ứng cứu kịp thời các tàu cá gặp nạn trên biển, kịp thời phát hiện các tàu nước ngoài đi vào vùng biển nước ta để báo cáo, có biện pháp xử lý kịp thời, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Công việc của những người lính radar tưởng chừng như tầm lặng là suốt ngày theo dõi màn hình, quan sát tàu bè di chuyển trên biển, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Thiếu tá Nguyễn Văn Lương, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 351 cho biết, Đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, thanh niên trong huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, khơi dậy tinh thần đồng đội, chủ động sáng tạo của đội ngũ sĩ quan, kỹ sư trẻ.

Thượng tá Nguyễn Phương Chính, Phó Chính ủy Trung

đoàn 351 cho biết, đơn vị có nhiệm vụ quan sát vùng biển từ Hà Tĩnh đến Bình Định. Trong đó, Trạm radar 545 được giao nhiệm vụ ở khu vực có mật độ lưu lượng lớn tàu thuyền qua lại trên Biển Đông, do đó cường độ làm việc của cán bộ, chiến sĩ rất cao nhưng luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đoàn quân trên núi cao, sương mù gần như quanh năm nên cán bộ, chiến sĩ rất khó trồng rau, rau xanh vì thế cũng thành của hiếm, chưa kể nước sạch cũng thiếu, chủ yếu dùng nước mưa.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, năm 2025, Trung đoàn 351 tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ để ra, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động quan sát, huấn luyện chiến đấu, làm chủ trang bị kỹ thuật; tăng cường quản lý; xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

HIỂN LƯƠNG

# Liên kết đưa sinh viên trường nghề thực tập, làm việc ở nước ngoài

Một trong những xu hướng đào tạo đang được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố quan tâm là liên kết, hợp tác đưa sinh viên đi thực tập, làm việc ở nước ngoài. Qua đó giúp sinh viên nâng cao kỹ năng, trình độ, mở ra cơ hội làm việc tại các nước.

## Thực tập hưởng lương

Giữa tháng 12-2024, Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm đưa 18 sinh viên sang Nhật Bản thực tập theo chương trình Internship năm 2024. Võ Phạm Kim Hòa, lớp 23C2 ngành công nghệ thực phẩm Nhật Bản phấn khởi: "Sau 1,5 năm học nỗ lực hoàn thành các học phần và trình độ tiếng Nhật tương đương N4, thời gian tới em có 1 năm thực tập tại một doanh nghiệp ở Nhật Bản và được trả lương. Đây sẽ là khoảng thời gian quý giá để em trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm trong ngành công nghệ thực phẩm, có cơ hội học tập, tìm hiểu về văn hóa, con người Nhật Bản". Huỳnh Thị Tuyết, lớp 23C2 ngành công nghệ thực phẩm Nhật Bản cho biết, để được tham gia chương trình Internship Nhật Bản, sinh viên phải đăng ký ngay từ khi nhập học. "Sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng, em và các bạn đã bước đầu chinh phục giấc mơ làm việc tại đất nước mặt trời mọc thông qua con đường thực tập hưởng lương. Đây sẽ là tiền đề để em có thể quay trở lại làm việc sau khi tốt nghiệp", Tuyết chia sẻ.

Theo ông Trần Hoàng Dũng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Việc làm, Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, từ năm 2021, trường triển khai chương trình đào tạo Internship Nhật Bản cho 5 ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học - nông nghiệp, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Nhật Bản. Theo thiết kế chương trình đào tạo, sinh viên có 1,5 năm để hoàn thành các học phần chuyên môn theo ngành nghề đào tạo và trình độ tiếng Nhật tương đương N4. Sau đó là 1 năm thực tập



Sinh viên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm ký cam kết 3 bên giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học về tham gia chương trình Internship năm 2024. Ảnh: LAM PHƯƠNG

hưởng lương tại Nhật Bản, được ghi nhận 25 tín chỉ thực tập chuyên môn và thực tập nghề nghiệp. Năm 2023, có 69 sinh viên đăng ký chương trình Internship Nhật Bản. Sau 1,5 năm học tập, đến tháng 12-2024, có 39 sinh viên đạt phỏng vấn, 30 sinh viên đang chờ kết quả. Từ khi triển khai chương trình đào tạo Internship Nhật Bản đến nay, có 77 sinh viên xuất cảnh sang Nhật Bản thực tập, hưởng lương trung bình 13 - 14 triệu đồng/tháng sau khi trừ đi các chi phí ăn ở, bảo hiểm, thuế.

Trong khi đó, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng vừa đưa 9 sinh viên của ngành Quản trị khách sạn và Kỹ thuật chế biến món ăn sang Đức làm việc. Tham gia xuất cảnh đợt này, sinh viên Dương Thị Thủy Linh, ngành Kỹ thuật chế biến món ăn chia sẻ: "Đã được tham gia học tập, làm việc tại Đức, em phải đạt các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, kết quả học tập và rèn luyện. Đây là cơ hội để em được học tập, làm việc trong môi trường tiên tiến, tiếp cận nền văn minh của các nước phát triển để trau dồi kiến thức, kỹ năng cho bản thân. Đồng thời được hưởng các chế độ phúc lợi, thu nhập như người bản địa".

## Tăng cường liên kết, mở rộng đối tác

Đại diện Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm cho biết, tính đến nay, nhà trường ký kết biên bản ghi nhớ và hợp đồng tiếp nhận sinh viên với hơn 20 doanh nghiệp và sở công thương của 2 thành phố: Kisarazu (tỉnh Chiba) và Yokohama (tỉnh Kanagawa) của Nhật Bản. Để mở rộng đối tác, tháng 11-2023, trường ký kết biên bản ghi nhớ với Phòng Thương mại và Công nghiệp nam Thüringen (bang Thüringen, Đức) và Công ty TNHH Hà Nội IEC về chương trình chuyển đổi văn bằng tại Đức. Hiện nay, có 7 cựu sinh viên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm đang thực tập tại Đức với mức lương khởi điểm hơn 60 triệu đồng/tháng; 12 sinh viên đang học tiếng Đức, dự kiến xuất cảnh vào tháng 4-2025.

Tương tự, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng cũng tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm liên kết đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao sang các thị trường tiềm năng. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Duy Quang

cho biết, tính đến nay, trường đã làm việc, ký kết thỏa thuận với hơn 20 đối tác quốc tế tại các nước: Nhật Bản, Đức, Singapore về trao đổi giảng viên, sinh viên, bố trí thực tập và giới thiệu việc làm tại nước ngoài cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhà trường đang liên kết, đưa sinh viên đi thực tập hưởng lương, làm việc tại các doanh nghiệp của nước ngoài thông qua dự án "Gia đình Việt Nam" ký kết với Tập đoàn MOS Burger (Nhật Bản); chương trình "1,5+1" ký kết với Nghiệp đoàn Kansai (Nhật Bản) và Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng chăm sóc; chương trình hỗ trợ sinh viên học tập, làm việc tại Đức ký kết với Tập đoàn đào tạo Avestos và Công ty CP Devis.

Tại Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng, bên cạnh duy trì các chương trình đưa sinh viên thực tập, làm việc tại Nhật Bản, năm 2024, nhà trường mở rộng hợp tác với nhiều đối tác. Trường ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Kyungnam (Busan, Hàn Quốc) và Công ty K-Geul. Theo nội dung hợp tác, Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng tuyển sinh viên đăng theo học chương trình học chính quy, đạt chứng chỉ tiếng Hàn Topik 2 trở lên, chuyên qua Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Kyungnam theo chương trình trao đổi sinh viên từ 6 tháng đến 1 năm. Tháng 8-2024, trường ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội mạng lưới chuyên gia y tế Nevada (Mỹ) và Công ty Phương Nam Group về hợp tác khai triển "Chương trình phát triển điều dưỡng quốc tế chuyên nghiệp tại bang Nevada".

Theo TS Đặng Thị Mộng Quyên, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, việc liên kết đưa sinh viên đi thực tập, làm việc tại nước ngoài là hướng đào tạo giúp sinh viên tiếp cận với nền công nghiệp hiện đại của các nước để học tập kiến thức chuyên môn, kỹ năng, quy trình, kỹ thuật làm việc; tăng cường khả năng ngoại ngữ, mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

LAM PHƯƠNG

## Năm 2024: Sản lượng khai thác thủy sản quận Sơn Trà đạt hơn 27.500 tấn

Sáng 27-12, tại hội nghị tổng kết Shoạt động khai thác hải sản năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, UBND quận Sơn Trà cho biết, trong năm 2024, sản lượng thủy sản khai thác đạt 27.519 tấn, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tàu thuyền toàn quận là 1.125 chiếc, tăng 243 chiếc so với năm 2023. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện các nội dung về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), quận tập trung cao điểm thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật cho ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, không vi phạm khai thác IUU. Đến nay, trên địa bàn quận có 71 tổ đoàn kết sản xuất trên biển với 470 tàu tham gia; trong đó có 68 tổ xa bờ với 431 tàu, 3 tổ vùng lộng với 13 tàu và 2 tổ vùng bờ với 45 tàu tham gia.

Trong năm 2025, quận Sơn Trà phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu khai thác hải sản; tăng cường quản lý tàu cá, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả công tác quản lý hoạt động khai thác hải sản; giảm tỷ lệ tàu cá trẻ hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản, không để phát sinh tàu cá có chiều dài dưới 12m... Để tạo điều kiện cho hoạt động khai thác hải sản của địa phương phát triển bền vững, quận đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai các chương trình khuyến ngư với các nội dung hỗ trợ mô hình khai thác thủy sản, hảm bảo quản sản phẩm, máy dò ngang, phao, bè. Đồng thời để xuất các giải pháp để nâng cao tỷ lệ ngư dân tham gia bảo hiểm thân tàu, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác hải sản trái phép...

HỮU ANH

## TIN VĂN

**Cục Quản lý thị trường thành phố** đã tiến hành tiêu hủy gần 8.000 tang vật vi phạm hành chính, gồm nhiều loại hàng hóa như thực phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, thiết bị điện tử, hàng chất, mỹ phẩm và thuốc lá điện tử... với tổng giá trị lên tới 323,73 triệu đồng. Toàn bộ số tang vật sau khi được phân loại đã được bàn giao cho đơn vị xử lý rác thải thực hiện tiêu hủy bằng thiết bị chuyên dụng để nghiên, ép biến dạng, bảo đảm không còn giá trị sử dụng. (CHIẾN THẮNG)

**Hội Từ yêu nước thành phố** vừa tổng kết công tác hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Năm qua, các cấp hội tặng 2.748 suất quà cho hội viên khó khăn; giáo dục truyền thống cách mạng cho 1.798 thanh niên; ủng hộ 30 triệu đồng hỗ trợ huyện Hòa Vang xây dựng nông

thôn mới. Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân; Hội Từ yêu nước thành phố tuyên dương 17 tập thể, 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu năm 2024. (NGỌC QUỐC)

**Hội Cựu chiến binh quận Hải Châu** vừa tổng kết công tác hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Năm qua, các cấp hội trên địa bàn triển khai 170 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu dọn 12,7 tấn rác; hội viên ủng hộ hơn 773 triệu đồng tặng các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3; trao 870 suất quà tổng số tiền 431 triệu đồng cho hội viên khó khăn... Dịp này, UBND quận Hải Châu khen thưởng 11 tập thể, 9 cá nhân; Hội Cựu chiến binh quận tuyên dương 22 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2024. (XUÂN ĐÔNG)

## Văn hóa - Giải trí

# Nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật từ học đường

Ngành giáo dục và đào tạo thành phố nỗ lực lồng ghép văn hóa, nghệ thuật vào chương trình giảng dạy học đường, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa nghệ thuật cho học sinh, giúp các em tự hào về di sản văn hóa dân tộc.

## Đổi mới chương trình dạy học phù hợp

Theo Công văn số 5977/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp THCS và cấp THPT từ năm học 2008-2009, chương trình giáo dục địa phương được yêu cầu gắn kết lý thuyết với thực tiễn, tổ chức các hoạt động tham quan di tích lịch sử, giao lưu với nghệ nhân và thực hành sáng tạo nghệ thuật. Với mục tiêu trong giáo dục văn hóa, nghệ thuật ở Đà Nẵng là xây dựng một thế hệ học sinh không chỉ có tri thức, mà còn có tình yêu sâu sắc đối với quê hương, có khả năng cảm thụ cái đẹp và có trách nhiệm bảo vệ, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Cô Nguyễn Thị Diệu Trang, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT Phan Châu Trinh cho biết: "Việc giáo dục văn hóa, nghệ thuật ở nhà trường sẽ khơi gợi cảm xúc, tư duy thẩm mỹ và ý thức bảo tồn di sản trong mỗi học sinh. Đặc biệt, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được đã mang lại một hướng đi mới cho giáo dục văn hóa, nghệ thuật. Chương trình nhân mạnh vào việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh thông qua việc kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Cốt lõi của mọi sự đổi mới vẫn là sự kết nối, là việc làm sao để học sinh cảm nhận được rằng những di sản văn hóa không phải là những thứ xa xôi hay chỉ nằm trong sách vở, mà chính là



Trường THPT Phan Châu Trinh phối hợp Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức hai buổi diễn nghệ thuật tuồng vào ngày 12-4 và 15-4-2024 thu hút hơn 1.200 học sinh tham gia. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

một phần máu thịt, là niềm tự hào mà các em cần gìn giữ và phát huy.

Dựa trên định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông trên địa bàn thành phố đã chủ động thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục văn hóa địa phương trong các môn học Ngữ văn, Lịch sử, Mỹ thuật và Âm nhạc. Chẳng hạn, môn Ngữ văn không chỉ giới thiệu những tác phẩm văn học nổi tiếng của đất nước mà còn chú trọng đến các tác phẩm mang dấu ấn văn hóa Đà Nẵng. Học sinh được học về những câu chuyện truyền thuyết liên quan đến Ngũ Hành Sơn, về lịch sử các di tích như Thành Điện Hải hay những tác phẩm thơ ca ghi lại vẻ đẹp và tính cách đặc trưng của con người miền Trung.

## Đưa di sản văn hóa địa phương vào học đường

Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc giảng dạy được tổ chức theo các

chủ đề lớn, kết hợp kiến thức liên môn để học sinh có cái nhìn toàn diện và sâu sắc. Nội dung lý thuyết trong chương trình giáo dục văn hóa, nghệ thuật được thiết kế phù hợp với từng cấp học với mục tiêu giúp học sinh từng bước tiếp cận và hiểu sâu hơn về di sản văn hóa của địa phương. Ở cấp tiểu học, học sinh được làm quen với các di sản văn hóa thông qua các bài học đơn giản và gần gũi. Các tiết học Ngữ văn và Mỹ thuật thường lồng ghép những câu chuyện về các lễ hội truyền thống như: Lễ hội Cầu Ngư - một nét đẹp văn hóa gắn liền với đời sống ngư dân Đà Nẵng. Ở cấp THCS, nội dung giáo dục văn hóa nghệ thuật được mở rộng với những kiến thức chi tiết hơn. Học sinh học về lịch sử và ý nghĩa của các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng và bài chòi. Môn Âm nhạc đưa học sinh vào thế giới của các làn điệu dân ca Quảng Nam - Đà Nẵng, giúp các em không chỉ học hát, mà còn phân tích các yếu tố âm nhạc truyền thống. Ở cấp THPT, chương trình giáo dục

văn hóa, nghệ thuật trở nên chuyên sâu và mang tính nghiên cứu. Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã trở thành điểm đến thuộc của nhiều lớp học, các em được tận mắt xem những vở tuồng đặc sắc, được các nghệ nhân giải thích về từng động tác múa, cách hóa trang và ý nghĩa sâu xa của từng vai diễn.

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2024, hàng chục nghìn học sinh từ các trường tiểu học, THCS và THPT được tiếp cận với nghệ thuật tuồng qua các buổi biểu diễn học đường. Các trường: THCS Nguyễn Huệ, THPT Trần Phú, THCS-THPT Nguyễn Khuyến và THPT Phan Châu Trinh tổ chức nhiều chương trình, giúp học sinh không chỉ thưởng thức mà còn được tham gia trực tiếp vào các tiết mục, từ đó ghi nhớ sâu sắc những bài học lịch sử và đạo lý truyền thống. Bên cạnh đó, những cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật như cuộc thi "Sáng tác vì Đà Nẵng" đã thúc đẩy khả năng sáng tạo và tình thần tự hào về quê hương của học sinh. Hàng trăm bức tranh vẽ về cảnh đẹp thành phố, từ Cầu Rồng rực rỡ trong ánh sáng đêm đến Ngũ Hành Sơn hùng vĩ đã chứng tỏ sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Họa sĩ Trần Hải, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng cho biết, mỹ thuật không chỉ là một môn học, mà còn là cầu nối giữa học sinh với thế giới sáng tạo và văn hóa; giúp phát triển tư duy sáng tạo, khả năng thẩm mỹ và nhận thức văn hóa, giúp học sinh nhìn nhận cuộc sống qua những lăng kính đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó, mỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy cảm xúc tích cực và sự tự tin.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

## Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Ất Ty 2025

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc bộ về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Ất Ty 2025. Theo đó, bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương triển khai nghiêm túc Chi thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón

Tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp quản lý; chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cấp chính quyền cơ sở xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn sống nước đối với hoạt động lễ hội, thể thao, du lịch.

BÌNH MINH

## Trao giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ IV

UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ IV (2019 - 2023) và tặng thưởng văn học - nghệ thuật Quảng Nam năm 2024. Ban tổ chức nhận 211 tác phẩm của 163 tác giả, nhóm tác giả tham dự thuộc 9 loại hình. Trong đó, ngoài tác giả ở tỉnh Quảng Nam, giải thưởng còn tiếp nhận các tác phẩm gửi về từ các tỉnh, thành phố trên cả nước như: Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Ninh Thuận, Quảng Bình, Cần Thơ, Bình Dương, Hải Phòng... Kết quả, Ban tổ chức trao 8 giải A, 12 giải B, 20 giải C và 24 giải Khuyến

khích cho 112 tác giả, nhóm tác giả ở 8 chuyên ngành: âm nhạc, sân khấu, văn học, nhiếp ảnh, văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số - miền núi, điện ảnh, mỹ thuật và văn nghệ dân gian. Hầu hết tác phẩm có nội dung vượt trội, phản ánh đậm nét đời sống văn hóa, vùng đất và con người xứ Quảng, tạo lan tỏa lớn, ghi dấu ấn trong sự nghiệp văn học - nghệ thuật Quảng Nam. Dịp này, UBND tỉnh trao tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam năm 2024 cho 24 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc thuộc 8 loại hình, gồm 4 giải A, 6 giải B, 6 giải C và 5 giải Khuyến khích. N.ĐOÀN

## Triển lãm "Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác"

Từ ngày 25 đến 28-12, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức triển lãm "Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác" nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh y (1724 - 2024). Ban tổ chức trưng bày 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và hơn 200 đầu sách giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cũng như quá trình đến với nghề thuốc của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản của danh y.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh y lỗi lạc nhất trong lịch sử y học dân tộc, ông để lại cho hậu thế một tàng thư y học. Suốt cuộc đời làm thuốc, ông đã dày công sưu tầm, phát triển và bổ sung 305 vị thuốc Nam, thủ pháp tổng hợp 2.854 phương thuốc hay của các bậc tiền bối lưu truyền trong dân gian. Bộ sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh của ông là công trình nghiên cứu được coi là kim chỉ nam cho nền y học cổ truyền Việt Nam và là tài sản quý báu được thế giới công nhận.

N.Đ

## Hiệu quả từ mô hình về bảo vệ nguồn lợi thủy sản từ các tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý

Chiều 27-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai mô hình Tổ chức cộng đồng thực hiện quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố. Báo cáo tại hội nghị cho biết, đến nay toàn thành phố đã thành lập 4 tổ chức cộng đồng thực hiện cùng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các phường Liên Kiều, Thanh Khê, Sơn Trà với 105 thành viên tham gia. Trong đó, phần lớn là các chủ phương tiện khai thác hải sản ven

bờ và một số người dân địa phương có tâm huyết trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Các tổ chức cộng đồng đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, kết hợp tuyên truyền đến ngư dân, khách du lịch không làm hủy hoại san hô và các hệ sinh thái biển, không sử dụng chất nổ, xung điện... trong khai thác thủy sản. Theo đó, giai đoạn từ năm 2022-2024, các tổ chức đã phát hiện và báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng trên 180 nguồn tin liên quan đến hoạt động khai thác hải sản, du lịch, xả thải

gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản ven bờ. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp các địa phương, đơn vị hỗ trợ các tổ chức cộng đồng nâng cao hiệu quả hoạt động; vận động thành lập tổ chức cộng đồng quản lý bảo vệ loài thủy sản chủ chốt tại sông Hàn và vịnh Đà Nẵng; xây dựng để án thực hiện trên địa bàn thành phố; xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức cộng đồng và đơn vị, tổ chức có liên quan...

HỮU ANH

## Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nghiêm túc 130 đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024

Ngày 27-12, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm học 2023-2024. Năm học này, hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường đạt nhiều kết quả nổi bật: số lượng công bố quốc tế của giảng viên trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước tăng mạnh, trong đó có 63 bài báo

thuộc danh mục uy tín WoS/Scopus; nghiên cứu 130 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và đang triển khai 124 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 1 đề tài cấp quốc gia và 5 đề tài cấp bộ. Số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tăng 36% so với năm học trước và đạt được nhiều giải thưởng nổi bật tại các cuộc thi lớn như: giải nhất giải thưởng sinh viên nghiên cứu

khoa học Đại học Đà Nẵng năm học 2023-2024; giải ba giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023; giải ba giải thưởng Loa Thành năm 2023... Dịp này, nhà trường khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân đoạt giải trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2023-2024.

THU HÀ

## Quận Cẩm Lệ xây dựng tuyến phố văn minh thương mại, thanh toán không tiền mặt

Chiều 27-12, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức tọa đàm tham vấn ý kiến đề án "Thị điểm đầu tư một số tuyến phố văn minh thương mại gắn với thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Cẩm Lệ". Để án nhằm đánh giá hiện trạng và tình hình hoạt động kinh doanh thương mại gắn với "thanh toán không dùng tiền mặt" của 3 tuyến phố: Ông

Ích Đường, Nguyễn Phước Lan, Nguyễn Nhân. Trên cơ sở đó, đề án xác định tiềm năng phát triển và đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách và phương thức triển khai để thị điểm đầu tư một số tuyến phố văn minh thương mại gắn với thanh toán không dùng tiền mặt. UBND quận đưa ra một số giải pháp về chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển

thanh toán không dùng tiền mặt như chính sách phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hợp lý; thu hút doanh nghiệp Fintech (công nghệ tài chính); áp dụng ưu đãi thuế, phí cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo về sử dụng thiết bị thanh toán và bảo mật... MAILY

## Quận Hải Châu tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Ngày 27-12, Quận ủy Hải Châu tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 19 (mở rộng) tổng kết công tác năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2024, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quận chú trọng toàn diện; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và thành phố. Đảng bộ quận phát triển đảng viên mới đạt 3,3% so với số lượng đảng viên đầu năm. Kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách ước đạt hơn 1.331 tỷ đồng, đạt 113,39% kế hoạch giao; công tác an sinh xã hội được quan tâm, vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt 6,6 tỷ đồng; giảm 265 hộ nghèo. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực góp phần bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị...

Năm 2025, quận tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu

quả chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thị điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng; triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2025 của thành phố "Năm tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế"; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm 2025; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ngày 27-12, báo cáo tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, UBND quận Hải Châu cho biết đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, triển khai giải pháp thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quận tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống

người có công với cách mạng, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, đến nay đã hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra; triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Năm 2025, quận Hải Châu tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; thực hiện hiệu quả đề án "Phát triển kinh tế đêm quận Hải Châu giai đoạn 2021-2025, kéo dài đến năm 2030"; cải tạo nâng cấp các tuyến phố chuyên doanh trên địa bàn quận; tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025; giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, kế hoạch đề ra...

XUÂN HẬU - PHAN CHUNG

## Tổng kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Ngày 27-12, UBND quận Cẩm Lệ tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025. Thời gian qua, quận tích cực phối hợp tuyên truyền cho hơn 10.000 lượt người tham dự về công tác phòng, chống tội phạm; 13.000 lượt người về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đuối

nước; phổ biến giáo dục pháp luật cho 370 lượt đối tượng thi hành án hình sự tại công đồng và đối tượng chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ngoài ra, tổ chức tuần tra 4.008 ngày với gần 24.000 lượt người tham gia; lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 6 trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra 31 công

trình xây dựng tạm, không phép... Dịp này, 4 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc"; nhiều cá nhân, tập thể được UBND quận khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

KHÁNH NGÂN

### TIN VẤN

Ngày 27-12, Đại học Swinburne Đà Nẵng phối hợp Công ty CP BluSaigon tổ chức tọa đàm "Chinh phục cá mập". Buổi tọa đàm xoay quanh chủ đề về đổi mới sáng tạo trong học thuật; cách thu hút vốn đầu tư mạo hiểm thành công. Dịp này, ban tổ chức ra

mắt cuốn sách "Chinh phục cá mập" của tác giả Tôn Nữ Xuân Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP BluSaigon. (XUÂN ĐỒNG)

Chiều 27-12, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) Nguyễn Văn Bửu cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về cá thể tê tê (tên gọi khoa học là pholidota,

là loại động vật có vú thuộc bộ tê tê) nặng khoảng 0,5kg, UBND xã đã ban giao động vật hoang dã, quý hiếm (nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới) này cho Hạt Kiểm lâm Hòa Vang. Tình trạng sức khỏe của cá thể tê tê bình thường và sẽ được chăm sóc và thả về tự nhiên theo quy định của pháp luật. (HOÀNG HIẾP)

# Bảo đảm giao thông tại dự án cải tạo hạ tầng đường Hùng Vương - Lý Thái Tổ

Những ngày này, các nhà thầu huy động máy móc, nhân lực tăng tốc thi công dự án cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng đường Hùng Vương - Lý Thái Tổ để kịp hoàn thành cơ bản bước 1, sử dụng tạm trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2024.



Đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thành các hạng mục công trình.

Ảnh: THÀNH LÂN

Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố (chủ đầu tư dự án) Nguyễn Đức Nam cho hay, do đây là tuyến đường chính ở trung tâm thành phố nên lưu lượng xe lưu thông rất lớn, nhất là vào giờ cao điểm sẽ khó có biện pháp tổ chức giao thông phù hợp để giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn. Việc phân luồng giao thông gặp nhiều bất cập không lường trước được và luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc kéo dài tại các nút giao cắt. Việc thi công cũng vướng rất nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hiện trạng nằm trên tuyến đường, tại các nút giao và vỉa hè như đường ống cấp thoát nước, cáp viễn thông, đèn tín hiệu giao thông, cáp ngầm điện cao thế 22kV và 24kV... cần phải tốn nhiều thời gian di dời, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn điện... mới có thể triển khai thi công.

Đại diện đơn vị thi công liên danh Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nhất Huy cho biết, dự án được khởi công xây dựng từ ngày 22-8 đến nay bảo đảm về tiến độ, chất lượng. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố đang yêu cầu đơn vị nhà thầu tích cực triển khai thi công, để dự án sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng vì đây là một trong những trục đường có mật độ buôn bán sầm uất nhất ở khu vực trung tâm thành phố. Đặc biệt, trên tuyến có rất nhiều điểm như chợ Hàn, chợ Cồn, nhà hát Trưng Vương, Trường Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng, siêu thị Go... luôn thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm, học hành, tham dự các sự kiện văn hóa nghệ thuật... Bên cạnh đó, trên công trường còn có 7 đơn vị viễn thông, điện lực khác cũng triển khai thi công hạ ngầm các

tuyến cáp do mình đầu tư, quản lý theo tiến độ thực hiện của dự án. Vì vậy, việc thực hiện tốt tiến độ công trình là một sự nỗ lực lớn của chủ đầu tư, nhà thầu đơn vị thi công.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều đơn vị đang khẩn trương huy động trang thiết bị, nhân lực, vật lực tập trung thi công và hoàn thành các hạng mục công trình. Theo ông Nguyễn Đức Nam, đáng mừng là trong suốt thời gian qua hầu như không có đơn thư phản ánh, khiếu nại của người dân trên tuyến về việc bị ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, kinh doanh do việc thi công dự án. Không những thế, thời gian thi công dự án theo hợp đồng là 365 ngày, hoàn thành vào tháng 8-2025. Đến nay mới hết 25% thời gian nhưng khối lượng thi công hoàn thành đã đạt 35%. Kế hoạch triển khai thi công đến trước Tết Ất Tỵ 2025, thi công hoàn thành 50% khối lượng hợp đồng, trong đó: thi công hoàn thành toàn bộ hệ thống thoát nước dọc dưới lòng đường của toàn bộ dự án; thi công lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm trên và lát đá Granit hoàn thiện vỉa hè đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Bạch Đằng. Nếu trong điều kiện thời tiết thuận lợi, thi công thuận lợi hoàn

thành đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Bạch Đằng. Đoạn còn lại của dự án từ đường Lê Duẩn đến đường Ngô Gia Tự đó bê-tông tạm các vị trí mặt đường đã đào lên làm công để phục vụ việc đi lại, buôn bán trước, trong và sau Tết Nguyên đán của người dân.

Được biết, để đạt được những kết quả rất khả quan nêu trên đối với dự án rất phức tạp này, ngoài sự nỗ lực, quyết liệt từ ban điều hành dự án đến các đơn vị thi công cũng như công tác dân vận. Chủ đầu tư dự án đã phối hợp với UBND hai quận Hải Châu, Thanh Khê cùng 4 phường Hải Châu 1, Hải Châu 2, Vĩnh Trung, Thạch Giám mời từng hộ dân ở mặt tiền đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ để thông báo cụ thể chủ trương của UBND thành phố, kế hoạch thi công, phân luồng tổ chức giao thông và giải đáp những thắc mắc có liên quan. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu gửi văn bản đến từng nhà dân trước 2-3 ngày, thông báo cụ thể thời gian sẽ tiến hành thi công ngang qua trước nhà họ và dự kiến hoàn thành trong bao nhiêu ngày, qua đó nhằm tạo sự đồng thuận, hỗ trợ của các hộ dân để bảo đảm tiến độ thi công.

THÀNH LÂN

# Chủ động phòng bệnh mùa lạnh cho trẻ em

Do thời tiết chuyển lạnh, tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung nhiều trẻ em mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa và sốt siêu vi. Vì vậy, chủ động phòng bệnh mùa đông cho trẻ em là cần thiết trong thời điểm này.



Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: LÊ HÙNG

Nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều trẻ mắc các bệnh liên quan đường hô hấp và tai mũi họng. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại nhầm lẫn với bệnh cúm thông thường và tự điều trị tại nhà khiến tình trạng nhiễm khuẩn của trẻ nặng hơn. Đang bé con gái hơn 1 tuổi trên tay chờ chóng làm thủ tục nhập viện cho con, chị Nguyễn Thị Phương (quận Sơn Trà) cho biết, mấy ngày đầu thấy cháu ho, chị ra hiệu thuốc mua thuốc cho con uống nhưng không đỡ mà càng lúc càng ho nhiều. "Hôm nay tôi đưa cháu đến bệnh viện khám được bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi và yêu cầu nhập viện để theo dõi, điều trị", chị Phương nói. Trong khi đó, chị Trần Thị Bích Vân (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, con trai chỉ gần 2 tuổi bị ho và khó thở đã 4 ngày qua. Gia đình tưởng cháu bị cảm thông thường nên cho cháu dùng thuốc điều trị tại nhà, nhưng không hết nên vội đưa ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để khám và điều trị.

Theo bác sĩ Lê Văn Dũng, Phó trưởng khoa Khám đa khoa - cấp cứu (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 1.000-1.200 bệnh nhân đến khám và cấp cứu, trong đó bệnh

nhi chiếm khoảng 70%. Qua thăm khám, phát hiện phần lớn trẻ mắc những bệnh thường gặp trong mùa lạnh, như: nhiễm virus đường hô hấp, nhiễm virus đường tiêu hóa và sốt siêu vi. "Trong những ngày qua, trẻ đến bệnh viện khám và điều trị có tăng nhẹ. Nguyên nhân, do thời tiết lạnh, tạo điều kiện cho nhiều căn bệnh liên quan đến đường hô hấp và các bệnh dị ứng phát sinh. Tùy vào tình trạng bệnh nhân, chúng tôi sẽ điều trị", chị Phương nói. Trong khi đó, chị Trần Thị Bích Vân (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, con trai chỉ gần 2 tuổi bị ho và khó thở đã 4 ngày qua. Gia đình tưởng cháu bị cảm thông thường nên cho cháu dùng thuốc điều trị tại nhà, nhưng không hết nên vội đưa ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để khám và điều trị.

Theo bác sĩ Trần Thế Tạo, trưởng khoa Nhi hô hấp (Bệnh viện Phụ sản - Nhi

LÊ HÙNG

# Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

Năm 2024 sắp qua, dù còn nhiều khó khăn, song các cấp công đoàn thành phố luôn chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền chuyên môn cùng cấp, người sử dụng lao động để lên kế hoạch chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với quyết tâm để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.

## Hướng về người lao động

Tại Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hòa Vang, người lao động cảm thấy rất vui khi nhận thông tin sẽ có lương, thưởng Tết. Trong năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn bảo đảm đời sống cho người lao động, duy trì lương, thưởng ổn định, hỗ trợ kịp thời đối với người lao động khó khăn. Để động viên người lao động, công đoàn phối hợp ban giám đốc chuẩn bị quà Tết cho toàn bộ người lao động. "Ngoài tiền thưởng Tết Dương lịch như đã cam kết, Tết Ất Tỵ 2025, công ty quyết định thưởng 2 tháng lương và 3 triệu đồng cho mỗi người lao động. Đó là niềm vui, là động lực để người lao động gắn bó lâu dài với công ty", anh Trung nói.

Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu (Khu công nghiệp Hòa Khánh) hiện có 350 người lao động. Theo Giám đốc công ty Hà Ngọc Thống, ban giám đốc căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 để lên kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2025, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước. Cụ thể, người lao động được thưởng tháng lương 13 theo hệ số từ 0,9 - 1,2 tháng lương cơ bản, một phần quà Tết của công ty.



Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức truyền tải công đoàn cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán 2024.

Ảnh: X.HẬU

Với phương châm "Đề tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", ngay từ những ngày đầu tháng 10-2024, LĐLĐ thành phố quán triệt cụ thể kế hoạch chăm lo Tết đến các cấp công đoàn. Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Cẩm Lệ Lê Trọng Nguyên, thực hiện kế hoạch của LĐLĐ thành phố, LĐLĐ quận chỉ đạo công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch chăm lo Tết bám sát nhu cầu thực tế để đoàn viên, người lao động đón Tết đầy đủ, yên vui. LĐLĐ quận sẽ phối hợp cùng UBND quận Cẩm Lệ

## "Tết Sum vầy - Xuân an Đàng"

tổ chức chương trình Tết Việt - Xuân Ất Tỵ 2025. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận dự kiến sẽ phối hợp 3 đơn vị gồm LĐLĐ quận Hải Châu, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp và Nhà Văn hóa Lao động thành phố tổ chức ngày hội đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tại ngày hội sẽ trao tặng 15.500 phiếu mua hàng với tổng giá trị hơn 7,7 tỷ đồng từ nguồn phân bổ của LĐLĐ thành phố và trao quà Tết cho người lao động khó khăn. Ngày hội sẽ có nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, vui chơi có thưởng, trò chơi dân gian, dân ca bài chòi, hoạt động vẽ tranh kỷ niệm, tranh truyền thần... để phục vụ đoàn viên, người lao động và nhân dân.

Tại quận Liên Chiểu, LĐLĐ quận khảo sát lao động ở hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các khu công nghiệp đang thuê trọ trên địa bàn để có sự hỗ trợ Tết kịp thời. Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Trà Thanh Quang cho biết, công đoàn tập trung các hoạt động chăm lo

tại cơ sở, đặc biệt quan tâm đến người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp gặp khó khăn do cắt giảm đơn hàng, tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể, phá sản.

Mới đây, LĐLĐ thành phố ban hành kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với chủ đề "Tết Sum vầy - Xuân an Đàng". Theo đó, LĐLĐ thành phố sẽ trao hỗ trợ cho 20.000 đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bị mất việc, giảm giờ làm... với mức hỗ trợ không quá 1.000.000 đồng/người (trong đó, tiền mặt 700.000 đồng và hiện vật 300.000 đồng). LĐLĐ thành phố cũng sẽ tổ chức chương trình "Tết Sum vầy, Xuân an Đàng" và "Chợ Tết Công đoàn năm 2025" với 40.000 phiếu mua hàng miễn phí dành tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng. Những chuyến xe Công đoàn sẽ tiếp tục lăn bánh để đưa hàng ngàn đoàn viên, người lao động về quê đón Tết an toàn, miền phí. Dự kiến, trong năm nay, LĐLĐ thành phố tiếp tục hỗ trợ về tàu, xe cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, trong khoảng thời gian từ ngày 20-1 đến 27-1-2025 (từ ngày 21 đến ngày 28 tháng Chạp).

Ngoài ra, công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nhằm chắc chắn tình hình, kiểm tra, giám sát việc trả lương, trả thưởng cho người lao động vào dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng chi trả lương, thưởng, chủ bỏ trốn hoặc tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản.

TRẦN VĂN

# Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố triển khai với nhiều cách làm đa dạng, phù hợp tình hình thực tiễn, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.



Tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ cho đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam.

Ảnh: PHƯƠNG ANH

## "Mềm hóa" các văn bản luật

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp là việc làm quan trọng giúp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hạn chế đình công, lãn công, bảo đảm quyền lợi cho người lao động cũng như tạo tiền đề để doanh nghiệp phát triển.

Để "mềm hóa" các văn bản pháp luật vốn khô khan, LĐLĐ thành phố cải tiến theo hướng đa dạng, sinh động, dễ hiểu hơn. Cùng với đó, các cấp công đoàn chú trọng phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Là người thường xuyên tham gia báo cáo chuyên đề an ninh trật tự tại các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ do LĐLĐ thành phố tổ chức, Trung tá Hồng Minh Hiến, báo cáo viên Công an thành phố đánh giá: Công tác tuyên truyền của các cấp công đoàn trong thời gian qua đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Nhận thức về pháp luật của công nhân lao động được nâng lên. Đội ngũ tuyên truyền viên của các cấp công đoàn được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. LĐLĐ thành phố phối hợp các cơ quan liên quan: Công an, Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội... tổ chức các lớp tuyên truyền khá hiệu quả.

Hình thức đạt nhiều hiệu quả nhất là tuyên truyền - đối thoại - tư vấn pháp luật, được triển khai rộng khắp ở các cấp công đoàn thành phố. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật về lao động. Tại các buổi tuyên truyền, người lao động đặt câu hỏi đến báo cáo viên tư vấn pháp luật nhiều nhất vẫn là vấn đề tiền lương, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp. Anh Trần Hữu Chiêm, đoàn viên Công đoàn Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, bộc bạch: "Những quy định của pháp luật có liên quan đến quyền lợi của mình, chúng tôi chỉ nắm chung chung, không hiểu được tường tận... Nhưng khi tham gia tư vấn và được giải đáp cụ thể, hiểu rõ các văn bản để mình đang thắc mắc".

LĐLĐ thành phố luôn chú trọng công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở kiến thức cơ bản về các văn bản, quy định của Nhà nước, của tổ chức công đoàn trong thực thi chính sách pháp luật lao động tại doanh nghiệp; hoạt động tài chính, kiểm tra, thi đua-khen thưởng, tuyên giáo, nữ công của công đoàn cơ sở; được tư vấn, hướng dẫn cách thức triển khai, vận dụng vào thực tiễn của đơn vị.

Trưởng ban Tuyên giáo Nữ công LĐLĐ

thành phố Hoàng Bách Tùng cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thì nội dung tuyên truyền cần thực hiện có trọng điểm, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong công tác tuyên truyền, chú trọng đến việc giới thiệu những quy định mới có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động và mỗi một đối tượng có hình thức tuyên truyền khác nhau.

## Đa dạng hình thức tuyên truyền

Tham gia trò chơi "Hỏi - Đáp có thưởng" sau buổi tuyên truyền của LĐLĐ thành phố, anh Lê Mạnh Hùng, đoàn viên Công đoàn Công ty CP Dệt may 29/3, hào hứng: "Qua trò chơi này, tôi nắm bắt nhanh và ghi nhớ lâu các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền lợi sát sườn của người lao động. Tôi thấy rất thú vị".

Nhằm tạo điều kiện cho công nhân lao động tự học, nâng cao kiến thức pháp luật, LĐLĐ thành phố còn trang bị nhiều tủ sách pháp luật với 20 đầu sách các loại tại các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ ở các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Tại các công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật được tổ chức tùy đặc thù sản xuất kinh doanh của từng đơn vị với nội dung và hình thức phù hợp. Tại Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam, các cấp công đoàn của Luật An toàn về sinh lao động... được Ban Chấp hành Công đoàn công ty lồng ghép, tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, công nhân lao động thông qua tổ chức diễn tập phòng án phối hợp chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn theo các tình huống giả định. "Qua việc diễn tập giúp đoàn viên, người lao động nắm bắt nhanh kiến thức về an toàn về sinh lao động, trong đó có 3 nhóm vấn đề chính, đó là: kiến thức, kỹ năng và tâm lý", Chủ tịch Công đoàn công ty Lê Nguyễn Khánh Hương chia sẻ.

Với những nỗ lực đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp công đoàn thành phố triển khai, đổi mới trong năm 2024 đã mang lại những hiệu quả thực chất, bước chuyển rõ nét trong nhận thức và hành động của đoàn viên, người lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

PHƯƠNG ANH

## TIN HOẠT ĐỘNG

**Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố phối hợp Hội Luật gia thành phố** tổ chức công bố quyết định thành lập Chi hội Luật gia LĐLĐ thành phố với 3 Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời và 25 hội viên là cán bộ công đoàn chuyên trách. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Văn Đại, Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời, Chi hội trưởng cho biết, chi hội quán triệt, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đúng theo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. Đồng thời, với chương trình hoạt động do chi hội đề ra sẽ góp phần phát huy vai trò của công đoàn trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Mỗi hội viên phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tư vấn pháp luật, giúp Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, người lao động giải quyết các chế độ chính sách có liên quan đến đoàn

viên, người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

**LĐLĐ thành phố** tổ chức bàn giao "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" cho cháu Lê Anh Khoa, đủ 18 tuổi theo quy định. Theo đó, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng được LĐLĐ thành phố mở cho cháu Lê Anh Khoa vào tháng 11-2021, là con đoàn viên Công đoàn bị tử vong do Covid-19, thuộc LĐLĐ quận Liên Chiểu. Kinh phí từ nguồn tài chính tích lũy của Tổng LĐLĐ Việt Nam và xã hội hóa.

**Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố)** tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, nhân viên và các đơn vị, cầu lạc bộ trực thuộc. Báo cáo viên trình bày những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy; mối nguy hiểm của cháy, nổ đối với cuộc sống con người; sự cần thiết của

kiến thức phòng cháy, chữa cháy đối với mỗi công dân. Đồng thời, khuyến cáo các nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra trong cơ quan, tại nhà ở và các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ.

**Công đoàn ngành giáo dục thành phố** tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp 39 đoàn viên Chi nhánh Công ty CP KinderWorld Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng - Trường liên cấp quốc tế Singapore (Đà Nẵng). Đây là loại hình trường có vốn đầu tư nước ngoài, liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng và là trường phổ thông có nhiều cấp học như mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Với hạ tầng đồng bộ và áp dụng mô hình giáo dục chất lượng cao, Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng sẽ tạo cơ hội tốt cho các em học sinh được học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến, trang thiết bị đầy đủ, chất lượng cao; học tập của con em trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

**Công đoàn ngành y tế thành phố** tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 cho gần 200 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc với những nội dung cơ bản như: đối tượng tham gia BHXH, số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu, quy định cụ thể về mức tham chiếu thay cho mức lương cơ sở; giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH... Tại hội nghị, nhiều câu hỏi, vướng mắc của đại biểu được báo cáo viên tư vấn, giải đáp kịp thời.

**Công đoàn Công ty CP Bệnh viện Mắt Việt An Đà Nẵng (thuộc Công đoàn ngành y tế thành phố)** tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành lâm thời trong thời gian qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới.

VĂN ANH

## NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

# 15 năm nhìn lại

Ngày 10-8-2024, Nhà Văn hóa Lao động thành phố tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày khánh thành, đi vào hoạt động. Nhìn lại nhiều thành quả đã đạt được nhưng tựu chung lại, thành quả lớn nhất vẫn là sự đoàn kết của một tập thể dám nghĩ, dám làm vì người lao động.

Từ sơ khởi của Nhà Văn hóa Lao động thành phố được khánh thành, đưa vào sử dụng nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2009), tại số 2 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, diện tích hơn 14.000m<sup>2</sup>, gồm: hội trường lớn sức chứa 1.200 người, 6 sân cầu lông, 2 sân bóng đá mini... Có thể nói, đây



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong hoạt động của Nhà Văn hóa Lao động thành phố.

Ảnh: SONG PHƯƠNG

là công trình văn hóa đầu tiên của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố có quy mô to đẹp, trang thiết bị hiện đại nhất lúc bấy giờ dành cho công nhân, viên chức, lao động

(CNVCLĐ) ở các cấp công đoàn và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động thành phố cho biết: 15 năm qua,

Nhà Văn hóa xây dựng mô hình tổ chức hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố và tổ chức công đoàn. Nhà Văn hóa tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, các CLB nhằm thu hút đông đảo quần chúng đến tham gia sinh hoạt, vui chơi, giải trí góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của CNVCLĐ và nhân dân trên địa bàn. Ngoài mục đích thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động ở các cấp công đoàn, hội viên các CLB đến tham gia sinh hoạt, Nhà Văn hóa còn chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng hạt nhân tham gia các giải thi đấu đỉnh cao cấp thành phố và quốc gia. Điển hình là giải Cầu lông truyền thống.

Năm 2019, xuất phát từ nhu cầu của đoàn viên, CNVCLĐ và các vận động viên cầu lông về việc thi đấu, giao lưu ở bộ môn cầu lông, Ban Giám đốc Nhà Văn hóa quyết định đăng cai tổ chức giải và duy trì hàng năm để tạo cơ hội cho những người chơi cầu lông có cơ hội giao lưu, rèn

luyện. Năm 2024, giải thu hút 24 CLB với 318 vận động viên là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiện sinh hoạt tại các cấp công đoàn thành phố cùng hội viên các CLB cầu lông trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung cho biết, giải Cầu lông truyền thống lần thứ 5 năm 2024 tranh cúp Công Khanh Sport là sân chơi bổ ích dành cho đoàn viên, người lao động. Đây cũng chính là hoạt động đơn vị tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày khánh thành Nhà Văn hóa Lao động thành phố. Theo đánh giá từ Ban tổ chức, giải lần này tuy số đội tham gia tăng lên, chất lượng chuyên môn giải đấu cao hơn so với các năm trước. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, theo 4 nhóm tuổi.

Ông Ngô Văn Tài, Trưởng đoàn CLB cầu lông Tài Thiên Phú cho biết, với tinh thần thể thao rất cao, sau khi Nhà Văn hóa Lao động ban hành kế hoạch, hội viên CLB đã nhanh chóng

đăng ký tham gia. "Sau khi tham gia giải đấu, các vận động viên khá hài lòng khi Nhà Văn hóa có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cơ sở vật chất tốt, thời gian để các vận động viên thi đấu được phân bổ khá hợp lý khi vừa bảo đảm công việc vừa có thể tham gia thi đấu", bà Phạm Thị Văn Giang, vận động viên CLB cầu lông Công an quận Cẩm Lệ chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Nhà Văn hóa phối hợp các ban của LĐLĐ thành phố tổ chức các hoạt động lớn như: hội thao truyền thống công nhân, viên chức, người lao động; đám cưới tập thể công nhân, phiên chợ công nhân. Khi mới thành lập, Nhà Văn hóa có 6 CLB, đến nay đã có 26 CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao với hơn 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt, tập luyện. Đặc biệt, từ năm 2016, đơn vị phối hợp doanh nghiệp tư nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống hàng đêm với thương hiệu Xưởng Charming Danang, nhằm khai thác hiệu quả cơ

sở vật chất, góp phần phát triển ngành văn hóa, du lịch thành phố.

Ngoài ra, Nhà Văn hóa đặc biệt chú trọng đến công tác chăm lo cho đoàn viên, hội viên và người lao động khó khăn; duy trì chương trình "bánh chưng xanh" hằng năm, giúp người lao động có cái Tết ấm áp, đủ đầy...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 15 năm ngày khánh thành, đi vào hoạt động Nhà Văn hóa, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phan Thị Thủy Linh cho biết, Nhà Văn hóa Lao động thành phố là thành quả nổi bật trong các hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian qua. Qua nhiều giai đoạn, đến nay, Nhà Văn hóa Lao động thành phố đã phát triển, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, chính trị. Với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên đã vượt qua khó khăn để Nhà Văn hóa Lao động hiện đang tham gia sinh hoạt, tập luyện thể thao của đoàn viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố.

SONG PHƯƠNG

# Trí tuệ nhân tạo (AI) tác động niềm tin mua sắm trực tuyến

Khi số lượng đánh giá trực tuyến được phát hiện là giả mạo đang tăng chóng mặt, người tiêu dùng đang đứng trước cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có trong lịch sử thương mại điện tử.

Theo báo cáo mới nhất của The Transparency Company, một tổ chức giám sát công nghệ có trụ sở tại California (Mỹ), gần 14% trong tổng số 73 triệu đánh giá (review) được phân tích là giả mạo, trong đó có 2,3 triệu đánh giá được xác định là do AI tạo ra một phần hoặc toàn bộ.

## Cuộc chiến bất cân sức

Các nền tảng thương mại điện tử lớn đang trong tình thế khó. Amazon và Trustpilot, một trong những nền tảng đánh giá trực tuyến lớn nhất thế giới do doanh nghiệp Đan Mạch điều hành, cho phép người dùng sử dụng AI để viết đánh giá nếu phản ánh trải nghiệm thật, trong khi Yelp, nền tảng đánh giá phổ biến về nhà hàng và dịch vụ địa phương, cấm hoàn toàn việc này. Theo bà Kay Dean, cựu điều tra viên liên bang hiện điều hành nhóm giám sát Fake Review Watch, những nỗ lực này vẫn chưa đủ. Bà nói với AP: "Nếu các công ty công nghệ thực sự cam kết loại bỏ gian lận đánh giá trên nền tảng của họ, tại sao tôi vẫn có thể tìm thấy hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn đánh giá giả mỗi ngày?"

Điều đáng lo ngại là vấn nạn đánh giá giả đang lan rộng trong nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ sửa chữa nhà cửa, dịch vụ pháp lý đến chăm sóc y tế. Theo báo cáo của The Transparency Company, họ đã phân tích 73 triệu đánh giá trong ba lĩnh vực: dịch vụ nhà ở, pháp lý và y tế. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi công ty phần mềm DoubleVerify phát hiện số lượng đánh giá AI trong các ứng dụng điện thoại di động và TV thông minh tăng mạnh. Nhiều



Amazon cho phép người dùng sử dụng AI để viết đánh giá nếu phản ánh trải nghiệm thật. Ảnh: Getty Images

## Một góc nhìn khác

"AI không phải lúc nào cũng là công cụ xấu trong việc viết đánh giá. Nếu người dùng có ý định tốt, AI có thể giúp họ viết đánh giá chi tiết và hữu ích hơn", Giáo sư Sherry He, chuyên gia marketing từ Đại học Michigan State, chia sẻ trên trang All About AI. Thay vì cấm của hoàn toàn việc sử dụng AI, các nền tảng nên tập trung vào việc phát hiện những kẻ lợi dụng công nghệ này để làm điều xấu. Bà dẫn chứng: nhiều người dùng không thành thạo tiếng Anh đang dùng AI để giúp họ viết đánh giá chính xác và dễ hiểu hơn.

kẻ lừa đảo đang dùng những đánh giá giả để dụ người dùng tải về các ứng dụng độc hại, có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị hoặc chạy quảng cáo liên tục.

Theo CEO Max Spero của Pangram Labs, công ty chuyên phát hiện AI này đã tìm thấy nhiều đánh giá trên Amazon do AI viết đang chiếm vị trí hàng đầu trong kết quả tìm kiếm. Lý do những đánh giá này nổi bật là bởi nội dung quá chi tiết và có vẻ được đầu tư công phu. Trên Yelp, tình trạng còn phức tạp hơn khi nhiều người dùng cố tình tạo đánh giá giả để đạt được huy hiệu "Elite", một danh hiệu được thiết kế để cho người dùng biết họ nên tin tưởng nội dung này. Huy hiệu này mang lại

quyền truy cập vào các sự kiện độc quyền với chủ doanh nghiệp địa phương. Những kẻ lừa đảo cũng muốn có nó để hồ sơ trên Yelp của họ trông thực tế hơn. "Điều này trở nên đặc biệt nguy hiểm trong mùa mua sắm cuối năm, khi nhiều người dựa vào đánh giá để mua quà tặng", AP bình luận.

## Không dễ để phát hiện

Điều khiến các chuyên gia lo ngại nhất là người dùng ngày càng khó phân biệt đâu là đánh giá thật, đâu là giả. Giáo sư Balázs Kovács từ Đại học Yale đã chứng minh điều này qua nghiên cứu: người tiêu dùng hoàn toàn không thể nhận ra đâu là đánh giá do con người viết,

đâu là do AI tạo ra. Ông Maury Blackman, nhà đầu tư và cố vấn cho các công ty khởi nghiệp công nghệ, nhận định với AP: "Đây thực sự là công cụ rất tốt cho những kẻ lừa đảo đánh giá".

Để đối phó với tình trạng đó, các công ty công nghệ đang phát triển những công cụ giúp phát hiện đánh giá giả. Theo các chuyên gia từ Pangram Labs, có một số dấu hiệu để nhận biết đánh giá do AI tạo ra: chúng thường dài hơn bình thường, có cấu trúc rất rõ ràng và thường sử dụng những từ ngữ mang tính miêu tả chung chung.

Để đối phó với tình trạng này, các công ty Amazon, Trustpilot, Glassdoor, Tripadvisor, Expedia và Booking.com đã thành lập Liên minh Đánh giá đáng tin cậy (Coalition for Trusted Reviews). Theo AP, liên minh này cam kết sẽ chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên, nâng cao tiêu chuẩn kiểm soát và phát triển công nghệ phát hiện AI nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo độ tin cậy cho các đánh giá trực tuyến.

Dẫu thế, trong bối cảnh hiện tại, niềm tin của người tiêu dùng vào hệ thống đánh giá trực tuyến đang bị đe dọa nghiêm trọng. Các chuyên gia khuyến nghị mọi người cần đặc biệt cảnh giác với những dấu hiệu đánh giá giả như ngôn từ quá tích cực hoặc tiêu cực, lặp lại tên sản phẩm/mã model một cách không tự nhiên, và sử dụng các cụm từ sáo rỗng như "thay đổi cuộc chơi" ("game-changer") hay "điều đầu tiên gây ấn tượng với tôi" ("the first thing that struck me")...

Trước tình trạng này, tháng 10-2024, Cơ quan Thương mại liên bang Mỹ (FTC) ra lệnh cấm mọi hoạt động mua bán đánh giá giả. FTC cũng đã đưa công ty sử dụng công cụ viết AI Rytr ra tòa vì cáo buộc công ty này tiếp tay cho việc tạo ra hàng loạt đánh giá giả, làm méo mó thị trường.

TRẦN ĐẮC LUÂN

# "Giải mã" sức hút du lịch Nhật Bản

Nhật Bản đã đạt cột mốc lịch sử trong ngành du lịch khi chào đón hơn 33 triệu du khách nước ngoài đến từ trong 11 tháng của năm 2024. Con số kỷ lục này nhấn mạnh vị thế của xứ sở mặt trời mọc là điểm đến hàng đầu toàn cầu, không chỉ phản ánh sự phục hồi hậu Covid-19 mà còn định hướng xu hướng du lịch quốc tế tương lai.

Kyodo News gần đây trích dẫn số liệu từ Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) cho biết, tổng số du khách đến Nhật Bản trong 11 tháng của năm 2024 đạt 33.379.900 người, vượt kỷ lục 31,88 triệu người được thiết lập vào năm 2019, thời điểm trước khi bùng nổ Covid-19, qua đó khẳng định Nhật Bản dẫn đầu sự phục hồi của du lịch quốc tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phần lớn du khách từ các nước châu Á lần cận như Hàn Quốc, Trung Quốc... nhấn mạnh tầm quan trọng của tính kết nối khu vực và các chương trình khuyến mãi có mục tiêu. Sự phục hồi này minh chứng khả năng thích ứng và phát triển của Nhật Bản trong thị trường du lịch cạnh tranh, biết cách tận dụng các điểm tham quan độc đáo, sức hấp dẫn về văn hóa bản địa và các yếu tố kinh tế thuận lợi để thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Tạp chí Travel and Tour World chỉ ra một số yếu tố chính cho sự tăng trưởng du lịch đáng chú ý của Nhật Bản năm 2024. Trước hết, đồng Yên yếu giúp du khách nước ngoài dễ dàng chi trả hơn khi đi du lịch đến Nhật Bản. Tuy nhiên, thành công này không chỉ dừng lại ở điều kiện tiền tệ thuận lợi, nó còn phản ánh hiệu quả của kế hoạch du lịch chiến lược và nhu cầu ngày càng tăng đối với du lịch văn hóa và trải nghiệm. Một điều đáng kể là chiến lược đa dạng hóa du lịch ngoài các thành phố lớn và mở rộng sức hấp dẫn của các khu vực ít được biết đến để tránh tình trạng quá tải. Bên cạnh đó,

áp dụng chính sách thị thực thuận lợi, tăng cường hợp tác với các hãng hàng không và công ty lữ hành để tạo ra các gói du lịch hấp dẫn với các sự kiện theo mùa, lễ hội văn hóa và trải nghiệm độc đáo; tập trung khả năng tiếp cận, chẳng hạn như phát triển dịch vụ đa ngôn ngữ... Những điểm tham quan đa dạng, từ năng lượng sôi động của Tokyo đến vẻ đẹp thanh bình của những ngôi đền Kyoto, các điểm tham quan theo mùa như hoa anh đào vào mùa xuân, lá mùa thu và lễ hội tuyết mùa đông làm tăng thêm sức hấp dẫn quanh năm của đất nước này. Những yếu tố này, kết hợp với âm thanh nổi tiếng thế giới và di sản văn hóa phong phú, bảo đảm sức hút lâu dài của Nhật Bản trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu thu hút 60 triệu khách du lịch nước ngoài mỗi năm vào năm 2030, Chính phủ Nhật Bản cần giải quyết các vấn đề liên quan đến quá tải lượng du khách, bao gồm tình trạng ùn tắc giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân địa phương.

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong những năm gần đây, những sáng kiến chiến lược đã giúp định vị Nhật Bản là hình mẫu về khả năng phục hồi. Những thành tựu du lịch của Nhật Bản vào năm 2024 đóng vai trò như bản thiết kế cho các điểm đến khác trên thế giới nhằm phục hồi du lịch. Bằng cách kết hợp các lợi thế kinh tế với tiếp thị chiến lược và cơ sở hạ tầng được cải thiện, các quốc gia có thể tạo ra các đề xuất giá trị hấp dẫn cho du khách quốc tế. Nhìn rộng ra, sự bùng nổ du lịch của nước này cũng cung cấp những hiểu biết quan trọng về tương lai của du lịch toàn cầu. Du lịch quốc tế quay trở lại trên diện rộng, khi du khách tìm kiếm những điểm đến mang đến sự kết hợp giữa sự an toàn, sự phấn khích và những trải nghiệm độc đáo.

THU LÊ

# Thể thao



# Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào chung kết

Đội tuyển Việt Nam thắng Singapore 2-0 trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik dễ bề toan tính cho trận bán kết lượt về diễn ra lúc 20 giờ ngày 29-12 trên sân Việt Trì (Phủ Thọ) khi cánh cửa vào chung kết đang rộng mở.

## Xuân Sơn vẫn là sự khác biệt

Không ngoài dự đoán, đội tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn trong trận bán kết lượt đi trên sân khách trước Singapore. Mất nhiều thời gian, thử thách, Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội mới giành được chiến thắng như mong đợi. Thông số chuyên môn cho thấy điều đó, khi đội tuyển Việt Nam không nắm quyền chủ động kiểm soát trận đấu, thời lượng kiểm soát bóng, đường chuyền thấp hơn khá nhiều so với Singapore. Cụ thể, các cầu thủ Singapore đạt tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 67%, nhiều hơn gấp đôi so với đội tuyển Việt Nam (33%). Dù vậy, chiến thuật hợp lý ban huấn luyện áp dụng cho đội đã phát huy hiệu quả. Trên sân cỏ nhân tạo khó kiểm soát bóng tốt, HLV Kim Sang-sik cho học trò chơi an toàn, sử dụng nhiều đường chuyền dài, phát bóng để tiết kiệm thời gian đưa bóng đến khung thành.

Những gì Singapore thể hiện trong trận bán kết lượt đi với lợi thế mặt sân, chứng tỏ đội bóng quốc đảo sử dụng sự không dễ chơi. Tuy nhiên, sự khác biệt được thể hiện khi đội tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ có phong độ cao, nổi bật nhất vẫn là Nguyễn Xuân Sơn. Tiến đạo này tiếp tục tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 tình huống kiến tạo đối thủ phải phạm lỗi trong vòng cấm và bị thổi phạt đền. Tính từ đầu giải đến sân trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Singapore, Xuân Sơn đứng thứ 2 với 5 lần góp đầu ghi vào bàn thắng (3 bàn và 2 kiến tạo). Anh chỉ kém Suphanat Mueanta (4 bàn, 3 kiến tạo), nhưng chân sút của Thái Lan đá 4 trận tại ASEAN Cup 2024. Với 3 bàn thắng, cầu thủ



Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) chiếm nhiều ưu thế trước trận bán kết lượt về sau chiến thắng 2-0 trên sân của Singapore. Ảnh: VFF

thuộc biên chế CLB Thép Xanh Nam Định vươn lên xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới giải đấu. Hiện Muhammad Shawal bin Anuar của Singapore đứng đầu với 4 pha lập công. Ngoài ra, Xuân Sơn có thêm 2 pha kiến tạo, xếp thứ 2 trong danh sách. Đáng chú ý, Xuân Sơn dẫn đầu giải với 4 đường chuyền quyết định mỗi trận và 4 cơ hội lớn tạo ra. Đây là bằng chứng cho thấy anh không chỉ là một cây săn bàn, mà còn có khả năng liên kết lối chơi và tạo cơ hội cho đồng đội. Kỹ thuật cá nhân và khả năng đột phá của Xuân Sơn cũng ấn tượng. Anh dẫn đầu giải với 3 lần rê bóng thành công mỗi trận, đạt tỷ lệ thành công 86%. Kỹ năng này giúp Xuân Sơn dễ dàng vượt qua hàng thủ đối phương, tạo sự đột biến trong lối chơi. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Xuân Sơn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ hay nhất giải.

## Nhiều lợi thế trong tay

Sau trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam về

nước chuẩn bị cho trận bán kết lượt về diễn ra ngày 29-12 trên sân Việt Trì (Phủ Thọ). Dù không áp dụng luật bàn thắng trên sân khách, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp khi tạo cách biệt 2 bàn. Cụ thể, nếu thắng, hòa, thậm chí thua với cách biệt 1 bàn, đội tuyển Việt Nam vẫn có vé đá chung kết. Trong trường hợp nếu đội tuyển Việt Nam thua với cách biệt 2 bàn sau 90 phút, trận đấu sẽ kéo dài thêm 30 phút hiệp phụ và cần thiết sẽ phân định bằng loạt sút luân lưu. Đội tuyển Việt Nam sẽ bị loại nếu thua với cách biệt 3 bàn trước Singapore. Tuy nhiên, đây là một thách thức lớn cho đội khách.

Người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại đối thủ ở trận bán kết lượt về để tự tin hướng đến trận chung kết. Sân Việt Trì trở thành điểm tựa khi giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng ở ASEAN Cup 2024 trước Indonesia và Myanmar (ghi 6 bàn thắng, không thủng lưới). Sức nóng từ

các khán đài với gần 20.000 khán giả biến Việt Trì trở thành "chảo lửa", tiếp thêm tinh thần cho chủ nhà Việt Nam, đồng thời gây áp lực lớn lên các đội khách. Trước trận bán kết lượt về, số lượng vé phát hành được ban tổ chức bán hết cho thấy sức "nóng" của trận đấu, cũng như tình cảm người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam ngày một lớn sau những kết quả tích cực.

Ở thế "dựa chân tưởng", Singapore không còn cách nào khác, phải dốc toàn lực tấn công để ghi bàn thắng. Lối đá tấn công trực diện với những đường bóng dài thẳng về phía khung thành đội tuyển Việt Nam có thể được "những chú sừ tử biến" triển khai ở trận đấu tới. Lúc này, bài toán đặt ra cho HLV Kim Sang-sik là cần xây chắc hàng phòng ngự. Nguyễn Đình Triệu gây bất ngờ khi được lựa chọn thay Nguyễn Filip bất chính ở trận lượt đi. Nhiều khả năng, thủ thành này tiếp tục được lựa chọn đứng trong khung thành sau màn trình diễn tốt. Ở hàng hậu vệ, Trương Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung có thể ra sân. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik cần cần nhắc nhở để Nguyễn Thành Chung thi đấu. Anh là cầu thủ quan trọng ở hàng thủ nhưng đã nhận 1 thẻ vàng ở trận lượt đi. Trường hợp nhận thêm 1 thẻ vàng, Thành Chung sẽ vắng mặt trong trận chung kết lượt đi nếu đội tuyển Việt Nam đi tiếp. Ở hàng lang cánh, Khuất Văn Khang thi đấu không tốt, nhiều khả năng trả vị trí lại cho Nguyễn Văn Vi. Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải có thể hỗ trợ cho Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Tiến Linh và Bùi Vi Hào ở phía trên.

Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam nắm nhiều lợi thế trong tay để sử dụng chiến thuật và lối chơi hợp lý. Hy vọng thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu bùng nổ trên sân nhà để trở thành đội đầu tiên ghi danh vào trận chung kết.

PHIÊN THÔNG

## Phản hồi

**Trong tuần, Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi kết quả xử lý thông tin phản ánh tại mục Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị của một số đơn vị, địa phương cụ thể:**

- Công văn số 635/VHTT ngày 20-12 của UBND huyện Hòa Vang phản hồi thông tin đăng ngày 30-10, khu vực gần cửa hàng tạp hóa Thanh Nga, đường ĐH2 (thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn) có bố vỉa hè bị bung vỡ. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp UBND xã Hòa Sơn kiểm tra và đưa bố vỉa hè hư hỏng tại vị trí trên vào kế hoạch sửa chữa.

- Công văn số 636/VHTT ngày 20-12 của UBND huyện Hòa Vang phản hồi thông tin đăng ngày 31-10 với nội dung trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài (thôn Văn Dương 2, xã Hòa Liên) có tấm pa-nô tuyên truyền bị ngã đổ, mất mỹ quan đô thị. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp UBND xã Hòa Liên kiểm tra và tiến hành tháo dỡ tấm pa-nô tại vị trí báo nêu.

- Công văn số 1503/CVCX-KT ngày 20-12 của Công ty Công viên - Cây xanh phản hồi thông tin đăng ngày 19-12, tại số nhà 121, đường Cao Bá Quát (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà), có cây xanh bị nghiêng, phần gốc bên dưới bị mục. Qua kiểm tra, vị trí cây xanh báo nêu không thuộc quản lý của công ty. Hiện nay, UBND phường An Hải Tây thực hiện trồng thay thế cây xanh tại khu vực trên, bảo đảm mỹ quan đô thị.

- Công văn số 641/VHTT ngày 24-12 của UBND huyện Hòa Vang phản hồi thông tin đăng ngày 30-11, khu vực chợ Túy Loan (xã Hòa Phong), mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà gây khó khăn cho người đi đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông. UBND huyện chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp UBND xã Hòa Phong xử lý, sửa chữa vị trí ổ gà báo nêu và đưa vào kế hoạch đầu tư cả tuyến đường.

- Công văn số 642/VHTT ngày 24-12 của UBND huyện Hòa Vang phản hồi thông tin đăng ngày 3-12, tấm bảng chỉ dẫn khu vực dùng đoàn xe tang dụng ven đường Trường Sơn (xã Hòa Phong) bị dầy leo phủ kín, không đọc rõ nội dung. Tình trạng trên diễn ra tương tự tại trụ biếm cảm ở ngã ba đường Trường Sơn

- Cầu đò Túy Loan (xã Hòa Nhơn). UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp UBND xã Hòa Nhơn, UBND xã Hòa Phong kiểm tra và tiến hành xử lý đầy loại các vị trí trụ bèo, tấm bảng báo nêu.

- Công văn số 1023/VP-TH ngày 24-12 của UBND quận Thanh Khê phản hồi thông tin đăng ngày 17-12, đối diện số nhà 657, đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà), người dân tập kết rác gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. UBND quận chuyển nội dung đến UBND phường Xuân Hà xử lý. UBND phường phối hợp đơn vị liên quan tiến hành thu gom và dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực trên.

- Công văn số 909/ITĐH&VTCC-QLVH&SC ngày 24-12 của Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng phản hồi thông tin đăng ngày 17-12, trên tuyến đường Âu Cơ giao Lạc Long Quân (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) có đèn tín hiệu giao thông bị hỏng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Trung tâm tiếp nhận thông tin và dự kiến hoàn thành sửa chữa ngày 27-12.

- Công văn số 4398/UBND-VP ngày 25-12 của UBND quận Ngũ Hành Sơn phản hồi thông tin đăng ngày 11-12, gần sân vận động quận Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Hải) có bố vỉa hè hư hỏng. Ngoài ra, tại tuyến đường Khuê Bắc 3 giao Trần Văn Đán (phường Hòa Hải), người dân tập kết rác bên đường gây ô nhiễm. UBND quận yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận và UBND phường Hòa Hải xử lý. Qua đó, các đơn vị tiến hành triển khai sửa chữa phân bố vỉa hè bị hư hỏng và dọn dẹp rác thải vỉa hè thông thường tại các vị trí báo nêu.

- Công văn số 4388/UBND-VP ngày 25-12 của UBND quận Ngũ Hành Sơn phản hồi thông tin đăng ngày 17-12, trên đường Ấp Bắc 3 giao đường Trần Văn Đán (phường Hòa Hải), có hộ dân làm xướng mộc, thường xuyên để vật dụng làm chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ. Thực hiện Công văn số 4300/UBND-VP của UBND quận, UBND phường Hòa Hải kiểm tra và yêu cầu hộ dân tại vị trí báo nêu thực hiện đi dời gỗ sản xuất, trả lại hiện trạng vỉa hè.

PHÒNG BAN ĐỌC

QUẢNG CÁO ME TRANG COFFEE SeABank

BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân

MB